



ĐIỂM NHẤN

- Cơ chế Megaways™ mẫu mực
- Vạn Năng Thịt Viên ở trên màn hình trong khi phản ứng
- Lượt Quay Miễn Phí với Hệ Số Thịt Viên không giới hạn
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

BTG xin giới thiệu: Spicy Meatballs

Sẵn sàng cho cuộc hành trình xèo trong thế giới của Spicy Meatballs, một cuộc phiêu lưu Megaways™ 6 trục nóng hơn cả lò nướng củi!

Các biểu tượng thắng kích hoạt một phản ứng, giữ cho diễn biến nóng hôi hổi! Ngôi sao đích thực trong cuộc phiêu lưu ẩm thực này là Vạn Năng Thịt Viên – Anh hùng đậm vị này có tiềm năng xuất hiện máu lửa ở mỗi lượt quay và mỗi lần phản ứng. Những viên thịt đầy hương vị rơi ở trục 2 đến 5, thay thế tất cả các biểu tượng khác. Khi chúng dần xuống với mỗi lần phản ứng, Hệ Số Thịt Viên sẽ tăng dần lên theo mỗi hàng dần xuống.

Khi ván gốc nóng lên với 5 phản ứng trở lên, hãy chuẩn bị để nhận phần thưởng tối hậu – Lượt Quay Miễn Phí! Từng lượt quay miễn phí đảm bảo có một Vạn Năng Thịt Viên, bậc thầy rục lửa của sự thay thế. Hệ Số Thịt Viên từ ván gốc tiếp tục thêm hương vị vào Lượt Quay Miễn Phí, tạo ra cuộc hành trình thơm ngon. Với những ai muốn tìm kiếm một sự hồi hộp tức thời, hãy tung ra sức mạnh bùng cháy của Mua Thưởng™, lao thẳng vào trung tâm Lượt Quay Miễn Phí, ở đó Hệ Số Vạn Năng Thịt Viên bắt đầu ở x4, đảm bảo Thịt Viên Cay của bạn được ướp với những phần thưởng cay nồng ngay từ ban đầu.

Lao vào một trải nghiệm nóng rục như thịt viên mới nướng ra lò!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	117.649
Tiền Thắng Tối Đa	124.880x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 20
Tính năng	4 (Megaways™, Vạn Năng Thịt Viên, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	86,08% – 86,10%, 94,08% – 94,10%, 96,65% – 96,69%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Megaways™

Với chiến thắng phản ứng và 117.649 đường thắng thơm ngon, trò chơi này mang lại sức nóng từ một căn bếp Ý. Xem ma thuật hiển hiện khi mỗi biểu tượng thắng, ngoại trừ Vạn Năng Thịt Viên, trở thành một phần trong chuỗi phản ứng cay nóng, bị thay bằng các biểu tượng rơi từ trên xuống như một cơn mưa phô mai Parmesan bào. Chú ý Vạn Năng Nón, thay thế cho mọi biểu tượng, ngoại trừ Vạn Năng Thịt Viên nóng. Bất Vạn Năng Nón ở trục 2 đến trục 5, ở đó nó sẽ thêm một lớp hương vị vào tổ hợp thắng của bạn.



Vạn Năng Thịt Viên

Trong từng lượt quay vui tươi và từng phản ứng dự đoán, hãy chuẩn bị cho sự xuất hiện máu lửa của anh hùng đậm vị – Vạn Năng Thịt Viên! Những viên thịt đậm hương vị này có thể rơi ở trục 2 đến 5 làm món thay thế hấp dẫn cho các biểu tượng khác, biến mỗi lượt quay thành tuyệt phẩm cay nồng. Vạn Năng Thịt Viên khởi động thực hiện với một hệ số hiển thị ở hũ bên trên các trục, giống như bí quyết gia vị trộn vào món ăn của bà. Khi chúng đổ dồn xuống, hệ số sẽ tăng cường hương vị, tăng thêm một mỗi hàng giảm dần. Những điều kỳ diệu vạn năng không dễ biến mất! Chúng giữ nguyên trên màn hình trong suốt phản ứng, làm đậm thêm mỗi khoảnh khắc bằng ma thuật cay nồng của chúng. Chúng chỉ chào tạm biệt khi chúng tới đáy của trục hoặc khi chiến thắng bay đi.



Lướt Quay Miễn Phí

Khi ván gốc nung nấu sự hấp dẫn với 5 phản ứng trở lên, hãy chuẩn bị cho phần thưởng tối hậu – 8 Lướt Quay Miễn Phí, sau phản ứng thứ 5 cứ mỗi phản ứng thì cộng thêm một lượt quay miễn phí! Mỗi Lướt Quay Miễn Phí khởi động bằng một Vạn Năng Thịt Viên, bậc thầy rục rủa của sự thay thế. Hệ Số Thịt Viên từ ván gốc kích hoạt tiếp tục thêm hương vị cho Lướt Quay Miễn Phí, cộng thêm một lớp hương vào tổ hợp thắng, nếu 5 phản ứng trở lên nấu chín các trục trong Lướt Quay Miễn Phí, thì sẵn sàng nhận dần thưởng. Chúng tôi sẽ thêm 4 Lướt Quay Miễn Phí bổ sung, sau phản ứng thứ 5 cứ mỗi phản ứng thì cộng thêm một lượt quay miễn phí, đảm bảo vị giác được chiêu đãi một châu thắng kéo dài.



Mua Thưởng™

Tung ra sức mạnh bốc lửa của Mua Thưởng™, tăng nhiệt khi bạn lao vào trái tim của Lướt Quay Miễn Phí! Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 8 lượt quay miễn phí với giá 65x tiền cược, thêm một tiếng xèo vào lối chơi. Đây là điểm hấp dẫn: Hệ Số Vạn Năng Thịt Viên khởi động với mức x4 hấp dẫn, đảm bảo hành trình đi vào Thịt Viên Cay của bạn được ướp phần thưởng cay nồng ngay từ đầu!

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Nhận xét

Kiểu Trò Chơi OSS

ID OSS

RTP

Tùy chọn 94% có Mua Thưởng™	spicymeatballs	spicymeatllsv186	86,08% – 86,10%
Tùy chọn 95% có Mua Thưởng™	spicymeatballs	spicymeatllsv194	94,08% – 94,10%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng™	spicymeatballs	spicymeatballsv1	96,59% – 96,60%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Spicy Meatballs, Megaways™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ cài đặt nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)